



จดหมาย ข่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด
โทร. 02 668 2406
<http://sahakorn.excise.go.th/>
<https://www.facebook.com/สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด>

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2)

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ โดยการรับพนักงานประจำโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต มาเป็นสมาชิกสหกรณ์ พิจารณาขออนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ แทนกรรมการเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และเรื่องอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขภาพของสมาชิกเป็นหลัก นั้น

บัดนี้ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และมีประกาศ กรุงเทพมหานคร กำหนดให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยกำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็น อย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้เปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนไข การจัดระบบ และระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน กรณีเกิน 50 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คนให้ขออนุญาต โดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน โดยดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว [สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด จึงขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เป็น วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต](#) ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้กำหนดมาตรการและขอความร่วมมือสมาชิกผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

สหกรณ์ฯ ขอจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 [จำนวนไม่เกิน 300 คน](#) โดยสหกรณ์เปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนผ่าน QR CODE สามารถลงทะเบียนได้ไม่จำกัดเวลา หากสมาชิกท่านใดไม่สะดวกเข้ามาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุมสามารถติดตามการประชุมได้ที่ [facebook video live](#) หน้าเพจสหกรณ์ และสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดการประชุมมิเช่นนั้นจะไม่ครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **“หมอชนะ”** เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

[ด้วยความปรารถนาดีจากสหกรณ์ฯ จึงขอความร่วมมือสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจำตัวเรื้อรังที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรคโควิด 19 หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี](#)

/หากสถานการณ์...

หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือมีข้อกำหนดหรือมาตรการใด ๆ ที่จำเป็นจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการประชุม สหกรณ์ ฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ ฯ (<http://sahakorn.excise.go.th>) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกในการปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น ทั้งนี้ เนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำนวนจำกัด สหกรณ์ ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฯ

20 เมษายน 2564

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม / แอปพลิเคชัน ดาวโหลด ที่ QR CODE ด้านล่าง

